

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๒๖๘๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ถนนท่าเรือ อำเภอเมืองตาก ตก ๖๓๐๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง นโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงแจ้งสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอวยชัย ศรีตระกูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๙๓๘๗๓๘



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

เรื่อง นโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิสัยทัศน์การพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก “สร้างสรรค์โอกาสและคุณภาพการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กำหนดเป็นนโยบาย จุดเน้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. สถานศึกษาปลอดภัย ได้แก่ การป้องกันโรคโควิด-๑๙ ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากยาเสพติด และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันตนเองอย่างปลอดภัย

๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองโดยกระบวนการ Active Learning พัฒนานวัตกรรมไปใช้ เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการสำคัญของ สพฐ. และ สพม.ตาก ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จำเป็น และทัศนคติที่ถูกต้อง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสูง เป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด

๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยนำศาสตร์พระราชาราชกาลที่ ๙ และพระบรมราโชบายราชกาลที่ ๑๐ และหลักสูตรสถานศึกษา ไปบูรณาการประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา อาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

๔. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานประกอบการ ลดอัตราการออกกลางคัน จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียน และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เน้นการให้บริการสถานศึกษาเป็นสำคัญ สร้างความเข้มแข็งการบริหารการศึกษาผ่านเครือข่ายทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสรับผิดชอบ สร้างหลักประกันในการจัดการศึกษาทั้งด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอวยชัย ศรีตระกูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก